
(สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
คร้ังที่  2/2565 

วันที่  25 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2.นายวิลัย  วิลัยคำ รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 

  3. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
4. นายไพรัช  วงศ์อุดม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

  5. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  6. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  7. นางสาวพรพันธ ์ ทาจิตต์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  8.นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  9.นางสาวศรีประไพ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

10. นางราตรี  ศิริคุณ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  11. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  12. นายณรงค์  จันชะนะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  13. นายสุพจน์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่14 
  14. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

15.นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  16. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  
  1. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางประภาพร  เลาหะวนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. นางบังอร  คำพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. นายวิรชัย  หอมหวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  4. นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  5. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  6. นายพากเพียร  ศิริพงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  7. นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  8. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9. นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบและได้มี 
ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 1 ท่าน คือ 1. นายสุริยัน  เพิ่มพูล สมาชิก อบต.หมู่ 4 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 15สิงหาคมพ.ศ. 2565 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 
ประธานสภา อบต. 2565 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่ 
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 4 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.

ท่านใดคิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความใด 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม  
ประธานสภา อบต. 2565 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี15สิงหาคม 2565มีมติ 

เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 15  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 

- งดออกเสียง -   เสียง   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีได้แนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและบันทึกความเห็น
ประธานสภา อบต. ของคณะกรรมการแปรญัตติในหนังสือเชิญประชุมสมาชิก อบต.หัวเรือ ในวันนี้ปรากฏ 

ว่าการท่ีได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันท่ี 16– 18 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่
เวลา 08.30 – 16.30 ณ อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิก อบต.หัวเรือท่านใดประสงค์เสนอคำแปรญัตติและได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ 
ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 3 เสียง ให้ยินยอมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่างเดิมในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) และได้ให้ 
นายสมพงษ์หอมหวล คณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงรายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมพงษ์หอมหวล , น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์  ได้อ่านรายงานการประชุมและบันทึกความเห็นของ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ , กรรมการแปรญัตติ       คณะกรรมการแปรญัตติเหมือนกับหนังสือท่ีได้แนบมา

กับหนังสือเชิญประชุม 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าจะให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่  
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มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ)โดยยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่างเดิมในวาระท่ี 1 (ขั้นรับ
หลักการ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 

- งดออกเสียง -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 แล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
ประธานสภา อบต. (ข้ันลงมติ)เป็นการให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
- เห็นชอบ 15  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
- งดออกเสียง -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อื่นๆ 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีดำเนินการตั้งแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม – 

17 สิงหาคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะสนับสนุนรถเกรด 
รถไถ รถแบคโฮและเครื่องสูบน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสนับสนุนน้ำมัน
โดยรถเกรด โดยสัญญาเกรดปรับปรุงถนนได้ระยะทาง 20,000 กิโลเมตร และรถแบคโฮ 
สามารถขุดดินท่ีหนองหัวลิงได้ 3,500 คิว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสนับสนุน
น้ำมันไป 3,262 ลิตร  คิดเป็นเงินจำนวน 115,800.- บาท 

น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์ ได้บอกบุญในการทำผ้าป่าสามัคคี สังฆทานมันท่ีวัดหนองจำนัก 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัด 
ปลัด อบต. ฝึกอบรมให้อาสาปศุสัตว์ไปแล้ว วันนี้จะได้นำวัคซีนไปแจกให้อาสาปศุสัตว์ตามหมู่บ้าน

ต่างๆ เพื่อไปฉีดให้สุนัข , แมว ตามหมู่บ้านต่างๆ และการฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน
ไข้เลือดออก จะเริ่มต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม – 21 กันยายน 2565 ตามแผนปฏิบัติ
การฉีดพ่นหมอกควัน และได้ช้ีแจงการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอำเภอในวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้เสนอโครงการ จำนวน 34 โครงการ 

นายจันทบาล  สีงาม อยากจะให้มีการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นท่ีตำบลหัวเรือ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. หัวเรือพิจารณาด้วย โดยเฉพาะท่ีอยู่ตามวัดหรือสุนัข  แมวจรจัด เพื่อป้องกันการเพิ่ม 

ปริมาณ 
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นายทวี  สุบุญ สำหรับรายช่ือผู้ท่ียังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะและเงินกองทุนสวัสดิการ 
สมาชิก อบต. ตำบลหัวเรือ ของหมู่ท่ี 7 กระผมจะดำเนินการเก็บมาให้แล้วจะนำส่งท่ีองค์การ 
 บริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
นางอรทัย  บุปผาสังข์ ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าวันนี้เราจะร่วมกนัระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับ 
รองปลัด อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในการปกป้อง ป้องกันการทุจริตและ 

การดำเนินการด้วยความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหลังจากจบการ
ประชุมวันนี ้

นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
ประธานสภา  
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 

 

(ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 
  (สุชาติ  วรรณภูชา) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงช่ือ)         

 

(นายเจริญ  อุลัยศรี) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงช่ือ)         

   (นายปริญญา  สายแวว) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ลงช่ือ)         
(นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงช่ือ)         
  (นายจันทบาล  สีงาม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 

 

 


